

4 มิถุนายน 2558 หน้า 9



ดราม่า 'โค่นต้นยาง' คืนสุขคนไทย

ทำไปทำมา นายโอบาย “ทวงคืนผืนป่า คืนความสุข” ให้คนไทยของรัฐบาล “บิ๊กตู่” ทำทำจะเป็นคาบสองคม เพราะภาพที่ปรากฏผ่านสื่อต่างๆ น่าจะเป็น “การคืนความสุข” ชาวบ้านที่ปลูกยางพารามากกว่า ตั้งแต่กรณีชาวบ้านอำเภอวังทอง พิษณุโลกหลายร้อยคนปะทะคารมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ นับ 100 นาย ที่ยกพลมากองโคนทำลายสวนยาง เกือบๆ 300 ไร่เพื่อทำเวทีเปิดงาน ดิเดย์ทวงคืนผืนป่าคืนความสุขให้ชาวบ้านในวันที่ 1 มิ.ย.ที่ผ่านมา

ชาวบ้านต่างน้ำตาซึม เพราะเตรียมจะกรีดยางหารายได้แต่ต้องถูก โกงทั้งต่อหน้าต่อตา

ในช่วงเวลาเดียวกัน “ชิววิทย์ กมลวิศิษฎ์” ก็โพสต์ในเฟซบุ๊กส่วนตัว แลตัวอย่าง ที่ดินสาธารณะ 10 แห่งที่ถูกบรรดา “เจ้าสัวสุบเกาะ” เอามาเป็นสมบัติส่วนตัว คงต้องตั้งคำถามกับกรมป่าไม้ทำไมจึงไม่เห็น ภาพเจ้าหน้าที่ป่าไม้ไปรื้อสนามกอล์ฟ รีสอร์ท โรงแรมหรูที่โค่นบรรดานายทุน ทั้งในต่างจังหวัดและในกรุงเทพฯ นุกรุกบ้าง

ต้องถามว่า กรณีนายทุนเจ้าของโรงแรมหรูและรีสอร์ทชื่อดังรุกป่าเขาใหญ่ และเขาสอยดาว ตอนนี้อยู่ไปถึงไหน หรือจัดการปลาชีวิต ปลาสร้อยง่ายกว่าปลาใหญ่

ถามว่า ชาวบ้านคิดใหม่ที่บุกรุกป่า ก็ต้องบอกว่าคิด ซึ่งก็ต้องว่าตามคิด แต่การแก้ปัญหาที่ไม่ได้หมายความว่า ต้องเข้าไปโค่นไปตัดทิ้ง หรือทำลาย ไม่ว่าต้นยางนั้นจะเป็นของชาวบ้าน หรือนายทุน เพราะไม่เกิดประโยชน์ มีแต่ความเสียหายทางเศรษฐกิจหรือโค่นเพื่อให้ยางราคาสูงขึ้น ยิ่งได้ไม่คุ้มเสีย

ปฏิเสธไม่ได้ว่า การที่ชาวสวนยางบุกรุกป่า เพราะรัฐบาลในยุคนี้ส่งเสริมแบบไม่บันยะบันยังเพราะราคาตลาดโลกเป็นแรงจูงใจ อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาด้วยความชอบธรรมแล้ว ชาวบ้านปลูกยางพาราก็ได้ป่าขึ้นมาเหมือนกัน เพียงแต่เป็นป่าเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านมีรายได้เลี้ยงปากเลี้ยงท้อง

การแก้ปัญหา แทนที่จะไล่ตัดไล่โค่นเพื่อปลูกป่าขึ้นมาใหม่ สั้นเปลืองงบประมาณเปล่าๆ ก็น่าจะยึดมาแล้วปล่อยให้เขาเอาเงินเข้ารัฐ ส่วนชาวบ้านได้ทำมาหากินต่อไป การบุกทำลายป่า (สวนยาง) แล้วปลูกป่าขึ้นมาใหม่ เป็นความสูญเสียทางเศรษฐกิจถึง 2 ครั้ง

หรือว่างบประมาณปลูกป่ามีมหาศาล จนต้องหาทางปลูกใหม่

ทวี มีเงิน

4 มิถุนายน 2558 หน้า 28

18 **ชอก แซก**

กรมวิชาการเกษตรเปิดบ้านงานวิจัย โชว์นวัตกรรมผลงานพัฒนาด้านพืช

เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยพัฒนาด้านพืช รวมถึงจัดแสดง เครื่องจักรกลการเกษตร เทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆ ให้เกษตรกรไทย และผู้สนใจทั่วไป อนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร จัดงาน “เปิดบ้านงานวิจัยกรมวิชาการเกษตร” ประจำปี 2558 หัวข้อ “วิชาการเกษตรก้าวไกล งานวิจัยก้าวหน้า ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า พัฒนาเกษตรไทย” เมื่อวันที่ 22-24 พฤษภาคมที่ผ่านมา ที่กรมวิชาการเกษตร และสวนเฉลิมพระเกียรติ 55 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน



อานันท์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ประธานเปิดงาน ชมสินค้าการเกษตรนปรูป



อนันต์ สุวรรณรัตน์ (ที่ 2 จากซ้าย) และประธานเปิดงาน พร้อมผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง



เปิดบ้านงานวิจัยปีนี้ยิ่งใหญ่มากกว่าทุกปีที่ผ่านมา เพราะเจ้าภาพตั้งใจเตรียมความพร้อมและพัฒนาความสามารถในการแข่งขันด้านการผลิตสินค้าพืชสำหรับการเข้าสู่เออีซี ทั้งยังเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์งานวิจัยต่างๆ ด้านการเกษตรที่สำคัญคือให้ความรู้และแรงบันดาลใจให้ตระหนักถึงการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้น้ำด้านเกษตรกรรม

ในงานแบ่งให้เดินชมกันง่ายๆ 6 โซน เริ่มจากโซนนิทรรศการและกิจกรรมการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน จัดแสดงเทคโนโลยีการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ โดยนำมโนแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทาง โซนนี้จัดแสดงภายใต้ความร่วมมือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ

ถัดไปเป็นอีกโซนในแบบสวนสวย เพราะเป็นนิทรรศการประชาสัมพันธ์งานการประชุมวิชาการกล้วยไม้เอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 12 ด้วยการจัดแสดงความหลากหลายของกล้วยไม้ในประเทศไทย บอกถึงความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในปีหน้า

โซนที่ 3 นิทรรศการสวนเฉลิมพระเกียรติ 55 พรรษา โชว์ความหลากหลายและการอนุรักษ์พรรณไม้หายาก ศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชตามแนวพระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่ รวมทั้งจัดแสดงองค์ความรู้ระบบน้ำในการผลิตอ้อยและมันสำปะหลังที่สมบูรณ์ที่สุดเป็นครั้งแรกในไทย

ส่วนโซนที่ 4 นิทรรศการและกิจกรรมงานเปิดบ้านงานวิจัยกรมวิชาการเกษตร เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของหน่วยงานในสังกัดกรม อาทิ สถาบันวิจัยยาง นำเสนอวิวัฒนาการการผลิตยางพาราไทยครบวงจรทั้งด้านการผลิต พันธุ์ยาง ผลผลิตน้ำยาง วิวัฒนาการแปรรูปยางสู่อุตสาหกรรมยางไทย จำลองการผลิตยางแท่ง และผลิตภัณฑ์ยาง พร้อมข้อมูลเกี่ยวกับเศรษฐกิจยางไทยตั้งแต่อดีตจนถึงวันนี้

นอกจากนี้ยังมีโซนกิจกรรมเสวนาวิชาการและสนทนาการอบรมให้ความรู้สารพันอาชีพจากพืชสวน ทั้งด้านการผลิต แปรรูป และนำไปใช้ประโยชน์ อาทิ การทำชาเขียวกู่หลาน ทองม้วนเสริมไอเมก้า สบู่จากน้ำมันมะพร้าว การทำอาหารจากมะพร้าวกะทิ จำหน่ายสินค้าเกษตร พันธุ์พืชผักผล

4 มิถุนายน 2558 หน้า B11

ชาวสวนถอนหยุดโค่นยาง 1.5 ล้านไร่



โค่นยางคืนพื้นป่า

พล.ต.ภิชิตส หลีกกรด ผอ.กรส.พล.ม.1 จ.เพชรบูรณ์ พร้อมคณะอัยการ บุนยเขต รอง ผวจ.เพชรบูรณ์ และเจ้าหน้าที่กว่า 300 นาย ใช้เลื่อยตัดโค่นต้นยางพาราบริเวณพื้นที่ป่า ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาค้อ หมู่ 6 ต.บ้านเนิน อ.หล่มเก่า โดยปฏิบัติการครั้งนี้เป็นการดีโดยเริ่มต้นปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายกรณีผู้บุกรุกพื้นที่ป่าปลูกยางพารา จ.เพชรบูรณ์ ตั้งแต่ 1 มิ.ย.-31 ธ.ค. 2558

www.rubber.co.th สหพันธ์ สวนยาง
เบรกตัดสวนยาง 1.5 ล้านไร่ ชู 3 ข้อ
เสนอพื้นที่ทำกินให้เกษตรกรรายย่อย
วันที่ 3 มิ.ย. นายอุทัย สอน
หลักทรัพย์ นายกสมมาคมสหพันธ์
ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย เปิด
เผยว่า สมาพันธ์สวนยางและ
กลุ่มรายย่อยชาวสวนยาง 27 จังหวัด
ทั่วประเทศ เตรียมเข้ายื่นหนังสือ
ถึง พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนะสุวรรณ
รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ในสัปดาห์นี้ เพื่อ
ให้ทบวทนโยบายยึดคืนพื้นที่ป่า

ด้วยการตัดโค่นต้นยางพารา 1.5
ล้านไร่ ใน 2 ปี ซึ่งจะกระทบต่อ
เกษตรกรสวนยางรายย่อยทั่วประเทศ
กว่า 5 หมื่นครัวเรือน
นายสาย อื่นคำ นายกสมมาคม
เครือข่ายเกษตรกร สถาบัน
เกษตรกรยางพาราไทย จ.พะเยา
กล่าวว่า การตัดฟันต้นยางพารา
ไม่ใช่ทางออกของปัญหาราคา
ยางพาราคงต่ำ โดยสมาคมมี
3 ข้อเสนอ 1.ให้ชะลอการตัดฟัน
โค่นยางพาราในพื้นที่ระหว่างที่
พิสูจน์สิทธิการทำกินของเกษตรกร

รายย่อย โดยอ้างคำสั่ง คสช.
66/2557 เพื่อไม่ให้กระทบกับ
คนจน 2.ให้ยึดพื้นที่ซึ่งมีการ
พิสูจน์สิทธิถูกต้องแล้ว รวมทั้ง
ให้ยกเลิกพื้นที่ที่ให้สัมปทานแก่
นายทุน
3.ไม่ให้ตัดฟันโค่นต้นยางพารา
ในพื้นที่ที่ยึดคืน และให้ดำเนินการ
จัดสรรพื้นที่ดังกล่าว พิจารณาให้
สิทธิทำกินแก่เกษตรกรรายย่อย
คนจนในพื้นที่ ทั้งนี้จะต้องมีการทำ
สัญญาดูแลรักษาป่า และให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เข้า

มาดูแลจัดสรรพื้นที่ในเขตนั้นๆ
นอกจากนี้ แกนนนำตัวแทน
เครือข่ายองค์กรชุมชนรักเทือกเขา
บรรทัด ยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการ
จังหวัดศรีสะเกษ ขอให้ชะลอการตัดโค่น
หรือถอนยางพาราในแนวเขตเทือก
เขาบรรทัดออกไปก่อน โดยให้เหตุผล
ว่าพื้นที่ดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นที่ดิน
ทำกินดั้งเดิมของราษฎร
วันเดียวกัน มีพิธีเปิดยุทธการ
ตัดฟันและรื้อถอนยางพาราทั้งใน
พื้นที่ จ.พะเยา และเพชรบูรณ์
มากกว่า 1 หมื่นไร่ ■

4 มิถุนายน 2558 หน้า 14 (1)

แอดวอง

ทรัพยากรธรรมชาติ

เกาะติดความเคลื่อนไหวแวดวงเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั่วไทย... นสพ.บ้านเมือง ประจำวันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2558... ● **ข่าวแรก** เตรียมจัดใหญ่ วันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2558 กระทรวงทรัพยากรฯ ร่วมกับ มหาดไทย จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ครั้งใหญ่ **ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ** อธิบดีกรมป่าไม้ ประธานแถลงข่าวการจัดงานวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี พ.ศ.2558 ภายใต้ชื่องาน **“รวมพลังปลูกพื้นแผ่นดินป่า...ป่าไม้มั่นคง อย่างยั่งยืน”** โดยการจัดกิจกรรมในปีนี้ได้ได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน ได้แก่ กรมป่าไม้ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และกระทรวงมหาดไทย ร่วมจัดกิจกรรมปลูกป่าบนพื้นที่ 160 ไร่ ในวันที่ 10 มิถุนายน 2558 ณ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแควระบม และป่าสี่ชัย

ห้องที่บ้านท่ามะนาว หมู่ 23 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกรา จ.ฉะเชิงเทรา... ● **นายอำนาจ ปะติเสธรหม.เกษตรและสหกรณ์** เป็นประธานพิธีเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นเรื่อง **“การขับเคลื่อนการใช้ยางพาราไทยให้เป็นจริง”** ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการวิชาการวิสามัญการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนสภาปฏิรูปแห่งชาติ ณ โรงแรมตรัง เพื่อให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคเกษตรกรได้เข้ามามีส่วนร่วมในการวิเคราะห์อุปสรรคปัญหาและผลกระทบ รวมถึงวิธีการแก้ไข เพื่อนำไปสู่การปฏิรูปแนวทางการผลิตต้นให้ทุกภาคส่วนใช้ยางพาราในประเทศมากขึ้น พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการนำยางพาราไปแปรรูป เพื่อเพิ่มมูลค่าเป็นสินค้าส่งออกทำรายได้ให้กับประเทศ... ● **เรื่องดีๆ...พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รรมว.ทรัพยากรธรรมชาติ** เป็นประธานเปิดการประชุมบูรณาการเครือข่ายสิ่งแวดล้อม เสริมพลังการปฏิบัติการกิจสิ่งแวดล้อมด้วยพลังเครือข่าย ทส. พร้อมเปิดรับสมัคร **“อาสาสมัคร”** รุ่นใหม่ เข้าร่วมเป็นเครือข่ายสิ่งแวดล้อมปี 58 โดยมี **นายชลธิศ สุรัสวดี** อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวงฯ เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,100 คน... ● **ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้** ประธานเปิดการอบรมโครงการให้ความรู้ปลูกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริตภายใต้โครงการ **“ข้าราชการไทยไร้ทุจริต”** โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ตระหนักถึงพิษภัยของการทุจริตคอร์รัปชัน ที่สำคัญเพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลและแผนงานเชิงรุกในการต่อต้านการทุจริต

คอร์รัปชัน โดยการสร้างความตระหนักรู้ การตรวจสอบและเฝ้าระวังเชิงรุก โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมจำนวน 58 คน จากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค... ● **นายวราวุธ ชันติยานันท์ อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร** เดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง ที่สนามบินกองบิน 2 จังหวัดลพบุรี ซึ่งรับผิดชอบพื้นที่เกษตรกรรมและเขื่อนต่างๆ ในเขตภาคกลางที่กำลังประสบปัญหาภัยแล้งอย่างรุนแรงและกว้างขวาง เพื่อมอบนโยบายและเร่งรัดการปฏิบัติการฝนหลวงให้สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรที่ประสบภัยแล้งให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี เพื่อสำรวจสถานการณ์ของผลกระทบและร่วมหาหรือแนวทางการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการป้องกัน และแก้ไขปัญหายุ่งยากทั้งในปัจจุบันและอนาคต... ● **นายสัตวแพทย์ศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)** เผยว่า สหภาพยุโรปหรืออียู (EU) ถือเป็นตลาดส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารที่สำคัญของไทย ซึ่งแต่ละปีไทยมีรายได้เข้าประเทศจากการส่งออกสินค้าเกษตรไปยัง EU สูงมาก โดยปีที่ผ่านมาจะมีมูลค่าส่งออกกว่า 73,915.50 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 คิดเป็น 10.14% มีสินค้าส่งออกหลัก ได้แก่ ไก่แปรรูป ปลาหมึกและกุ้งสดแช่เย็นแช่แข็ง ไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง ผักและผลไม้สด เป็นต้น ขณะเดียวกันยังมีการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมเกษตรไปยัง EU ด้วย โดยมีมูลค่าส่งออกกว่า 53,000 ล้านบาท สินค้าหลัก ได้แก่ อาหารทะเลกระป๋อง ผลไม้กระป๋อง และอาหารเลี้ยงสัตว์ ซึ่งปี 2558 นี้คาดว่าจะมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรไทยไป EU จะมีแนวโน้มเติบโตมากขึ้น... ● **เมื่อเร็วๆ นี้ โครงการคนรักน้ำ ป่าชุ่มฉ่ำ** โดย บมจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง และกรมป่าไม้ ได้จัดสัมมนาเครือข่ายผู้นำชุมชนภาคอีสานภาคใต้ ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกอบด้วยชุมชนจาก 12 จังหวัดภาคใต้ คือ ชุมพร ระนอง กระบี่ พังงา สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง สงขลา สตูล ปัตตานี และนราธิวาส



4 มิถุนายน 2558 หน้า 14 (2)

กว่า 80 คน ได้เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ภายใต้แนวคิด “เครือข่ายป่าชุมชนกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีส่วนร่วม” โดยมุ่งเน้นการรักษาพื้นที่ป่าและความสมบูรณ์ของนิเวศป่าไม้ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้นำป่าชุมชนจนเกิดการสร้างเครือข่ายพึ่งพากันและกันระหว่างป่าชุมชนในที่สุด โดยให้ชุมชนเป็นผู้วางแผนและตัดสินใจในการอนุรักษ์ จัดการทรัพยากร และผลผลิตจากป่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ... ● นายเกษมสันต์ จิณณาโส ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เข้าพบ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวประเทศเนปาลจำนวน 1,023,459 บาท ณ ดิโกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล ทั้งนี้เงินจำนวนดังกล่าวได้รับการร่วมบริจาคโดยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ของกระทรวงฯ... ● ปิดท้ายข่าว...เก่าไปใหม่มา ขอแสดงความยินดี นายอลงกรณ์ เศรษฐี ป่าไม้แพร่รุ่น 36 ย้ายข้ามฟากจากสุราษฎร์ธานี เป็น ผอ.สำนักด่านป่าไม้ กรมป่าไม้ สถานงานต่อให้ดียิ่งขึ้น... ● นายพงศ์พยัคฆ์ ศรียา หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ จ.พังงา ประสานงานกับทหารเรือและข้าราชการอุทยานร่วมตรวจจับกุมเรือประมงที่ลักลอบขนชาวโรฮีนจาเข้าประเทศ จนไม่มีเวลาว่างเป็นของตัวเอง...ขอปรบมือดังๆ ให้ครับท่าน... ● แล้วพบกันใหม่พฤษหส์บตีหน้าครับ..กระพิม...

ประเสริฐ ตระสาน
Prasert_tarasan@yahoo.com

4 มิถุนายน 2558 หน้า 6 (1)

ในการประชุมข้าราชการระดับปลัดกระทรวง วานนี้ ที่กระทรวงการคลัง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เน้นย้ำอีกครั้งให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปหาทางลดต้นทุนช่วยชาวนาด้วยการแก้ก.ม.ค่าเช่านา ให้เกิดความเป็นธรรม พร้อมกับแสดงความกังวลในต้นภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ซึ่งจะสร้างปัญหาให้กับเกษตรกรได้

นายชวลิต สุขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า นายคาขอให้กระทรวงเกษตรฯกระทรวงมหาดไทย และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ร่วมกันปรับปรุงกฎหมายค่าเช่านาที่เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

โดยกฎหมายดังกล่าวอยู่ภายใต้อำนาจของกระทรวงมหาดไทย แต่เนื่องจากมีความคาบเกี่ยวกับชาวนา จึงให้กระทรวงเกษตรฯร่วมพิจารณาด้วย โดยที่ผ่านมามีได้ดำเนินการไประดับหนึ่ง ตามคำสั่งใหม่นี้จะนำร่างปรับปรุงเดิมมาดำเนินการใหม่ คาดว่าจะทำให้เกิดความรวดเร็วขึ้น

กฎหมายค่าเช่านาที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน พบว่า มีข้อกำหนดที่คุ้มครองผู้เช่ามากเกินไป เช่น กำหนดระยะเวลาเช่าเช่าไว้ 6 ปี ทำให้เจ้าของที่นาอึดอัด จึงไม่ทำสัญญาและไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎหมาย ฝ่ายผู้เช่ากลัวว่าจะไม่ได้เช่าที่นาจึงยอมรับเงื่อนไขที่เจ้าของกำหนด ส่งผลให้ชาวนาบางกลุ่มถูกเอารัดเอาเปรียบ ดังนั้นตามกฎหมายที่ปรับปรุงแก้ไขนี้จะกำหนดให้ทำสัญญาเช่าทุกราย แต่ไม่มีข้อกำหนดระยะเวลา โดยจะขึ้นอยู่กับข้อตกลงของแต่ละราย ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้กับเจ้าของที่นาสามารถพิจารณาใช้ประโยชน์จากพื้นที่ได้ภายหลังหมดสัญญาแล้ว

“ข้อกำหนดใหม่จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือนนี้ ข้อกำหนดจะทำให้เจ้าของที่คลายความกังวล ในขณะที่ผู้เช่าจะไม่ถูกบีบบังคับมีสัญญาเช่าคุ้มครองซึ่งค่าเช่าจะกำหนดกรอบให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย อย่างไรก็ตามกฎหมายดังกล่าวยังไม่ชัดเจนว่าจะแก้ไขปรับปรุงร่างเดิม หรือเสนอ พรบ.ขึ้นมาใหม่ โดยทุกฝ่าย

นายกฯ เกษตรติด ‘ภัยแล้ง’ ห่วงรายได้เกษตรกร-เร่งลดต้นทุน



ค่าเช่านาจะกำหนด
กรอบให้เกิดความ
เป็นธรรมกับทุกฝ่าย

ชวลิต สุขจร

จะพิจารณาอีกครั้ง “

ทั้งนี้ผลการศึกษาปัญหาการเช่าที่ดินเพื่อการเกษตร ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ ได้ว่าจ้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมศาสตร์เป็นผู้ศึกษาไว้ในปี 2554 พบว่า มีจำนวนที่ดินที่มีการปล่อยเช่าให้แก่เกษตรกรรวมประมาณ 30.59 ล้านไร่ และเกษตรกรไทยทั่วประเทศมีประมาณ 5.87 ล้านครัวเรือน ซึ่งในจำนวนนี้ 45% หรือประมาณ 2.64 ล้านครัวเรือนมีการเช่าที่ดินเพื่อการเกษตร และประมาณ 1.08 ล้านครัวเรือนหรือ 41%

ของผู้เช่าที่นาทั้งหมดเช่าโดยไม่มีการทำสัญญาตามกฎหมาย และเกษตรกร 72.81% จากทั่วประเทศไม่รู้ว่าจะเช่าเช่าสูงที่สุดตามกฎหมาย

ส่วนแนวทางในการแก้ไขกฎหมายการเช่าที่ดิน เพื่อการเกษตรจะต้องแก้ปัญหา 5 เรื่อง ที่ทำให้การเช่าที่ดินไม่มีการทำสัญญา ได้แก่ 1. ยกเลิกข้อกฎหมายเดิมที่บังคับให้การปล่อยเช่าที่ดินเกษตรกรมีเวลาขั้นต่ำอย่างน้อย 6 ปี ซึ่งเจ้าของที่ดินเห็นว่ายาวนานเกินไป จนไม่ปล่อยให้เช่า

2. การบอกเลิกการให้เช่าที่ดิน บังคับว่าจะทำได้เมื่อนำที่ดินนั้นไปใช้ทำการเกษตรเอง และต้องไปขออนุญาตจากคณะกรรมการเช่าที่ดินเพื่อการเกษตร-กรม (คชก.) ตำบล เป็นผู้อนุมัติด้วย 3. ไม่อนุญาตให้ปล่อยเช่าที่นาเป็นรายปี 4. ให้อำนาจการกำหนดค่าเช่าสูงสุดไว้ที่คชก. ซึ่งปัจจุบันไม่สอดคล้องกับราคาข้าวในตลาด และ 5. หากเจ้าของที่ดินต้องการนำที่ดินที่ปล่อยเช่าออกขาย ต้องให้สิทธิ์ผู้เช่าเป็นคนซื้อรายแรก

นายชวลิต กล่าวด้วยว่า นายคาฯยังสั่งการให้กระทรวงเกษตรฯติดตามนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยเน้นระบบสหกรณ์ให้เข้มแข็งและเชื่อมโยงกับตลาด กลุ่มอุตสาหกรรมขนาดกลาง และขนาดย่อมให้เป็นระบบโซ่อุปทานเน็ตเวิร์ค ซึ่งให้ติดตามการนำสินค้าเกษตรจำหน่ายตามสายการตลาดของกลุ่ม ซีพี ออลล์ ในเครือโอท็อป หรือซีพี มากขึ้น จัดตลาดชุมชนให้มีสินค้าคุณภาพดีมาจำหน่าย มีการวางแผนด้านดีมานด์ซัพพลายให้ดีกว่าเดิม

สำหรับสินค้าที่ไม่ใช่อาหารและมีปัญหาในขณะนี้คือราคายางตกต่ำ นายกรัฐมนตรีให้เร่งแนวทางการโค่นยางเพื่อลดผลผลิตที่ออกสู่ตลาด อย่างไรก็ตาม



4 มิถุนายน 2558 หน้า 6 (2)

หลังจากที่ไค่นยางไปแล้วต้องดูแล
แรงงานที่กรีดยางด้วย ในเรื่องนี้ทาง
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร(สศก.) อยู่
ระหว่างการร่างรูปแบบการจดทะเบียนผู้ปลูก
ยางพารา ที่ต้องแสดงข้อมูลแรงงานการกรีดยาง
ด้วย ซึ่งรัฐบาลจะวางแผนการช่วยเหลือใน
ลำดับต่อไป

ส่วนภัยแล้งที่มีแนวโน้มจะรุนแรงมาก
ขึ้นในปีนี้ ประมาณปลายเดือน มิ.ย. นายกฯ
จะเดินทางไปตรวจเยี่ยมพื้นที่ ติดตามปัญหา
ความยากจนและสถานการณ์น้ำ โดยจะ
ขึ้นไปภาคเหนือก่อนที่ จ.เชียงใหม่ และ
พิษณุโลก ซึ่งในจะเน้นในจ.พิษณุโลก
มากกว่าเพราะมีเขื่อนอยู่ทั้งภูมิพล แควน้อย
ทั้งนี้ได้กำชับกระทรวงเกษตร ให้บูรณาการ
การทำงานร่วมกับกระทรวงอื่นๆ เพราะ
เกษตรกรเป็นกลุ่มคนกลุ่มใหญ่ของประเทศ
ที่มีฐานะยากจน เนื่องจากราคาผลผลิตที่ตกต่ำ
หน่วยงานรัฐต้องเร่งสร้างการรับรู้ในเรื่องของ
การลดต้นทุนโดยการใช้เมล็ดพันธุ์ที่ลดลงใช้
ระบบเครื่องจักรกลร่วมกันหรือมอเตอร์พูล
ลดการใช้ปุ๋ย ลดการใช้ยาฆ่าแมลงเน้นการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร เช่น เรื่อง
ของแปลงใหญ่ เพื่อลดต้นทุน โดยเฉพาะ
เกษตรกรในกลุ่มชาวนาข้าว

“นายกกฯกังวลเรื่องน้ำแล้ง ในเรื่อง
รายได้ของเกษตรกรที่ไม่เพียงพอกับการ
ใช้จ่าย ซึ่งราคาสินค้าเกษตรไม่ว่าผลผลิต
ชนิดใด ราคาคงไม่ขยับขึ้นมากกว่าที่เป็นอยู่
เนื่องจากราคาในตลาดโลกปรับตัวลดลง
ดังนั้นภาครัฐต้องเร่งดำเนินการให้ความรู้
เกษตรกร ว่าเมื่อราคาขายขยับขึ้นไม่ได้
เรื่องของต้นทุนการผลิตต้องต่ำลง เพื่อให้
ช่องว่างระหว่างต้นทุนกับราคาขายมันมาก
ขึ้นเกษตรกรจะได้มีเงินเพิ่มขึ้น”



4 มิถุนายน 2558 หน้า 8

STA-TRUBB ราคาวิ่ง สต็อกยางในจีนต่ำ กระตุ้นส่งออกเพิ่ม

STA-TRUBB ราคาวิ่ง หลังราคาภายในตลาด TOCOM สูงสุดในรอบ 1 ปี ขณะที่ราคาหุ้นยังต่ำกว่า BV ประมาณ 10% มองแนวโน้ม Q2/58 STA ดีต่อเนื่อง ระดับสต็อกยางในจีนต่ำสุดในรอบ 20 เดือน คาดกระตุ้นราคาขายส่งออกเพิ่มขึ้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวานนี้ (3 มิ.ย.) ราคาหุ้นบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) หรือ STA ระหว่างวันปรับขึ้นไปสูงสุดที่ 14.40 บาท ก่อนปิดตลาดที่ 13.40 บาท ปรับลดลง 0.30 บาท หรือปรับลง 2.19% มูลค่าการซื้อขาย 636.11 ล้านบาท และบริษัท ไทยรับเบอร์-ลาเท็กซ์คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TRUBB ระหว่างวันปรับขึ้นไปสูงสุดที่ 2.54 บาท ก่อนปิดตลาดที่ 2.24 บาท เพิ่มขึ้น 0.08 บาท หรือปรับขึ้น 3.70% มูลค่าการซื้อขาย 706.92 ล้านบาท

บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ จำกัด ระบุว่า ราคาภายในตลาด TOCOM บวกต่อเนื่อง ล่าสุดสูงสุดรอบ 1 ปี โดยหุ้น บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี (STA), บมจ.ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) หรือ TRUBB หุ้นทั้งคู่ราคาต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (BV) ประมาณ 10% บริษัทหลักทรัพย์ไบนูระ พัฒนสิน

จำกัด (มหาชน) ระบุว่า คงมุมมองเชิงบวกกับอุตสาหกรรมยางพารา คงแนะนำ "NEUTRAL" หุ้น STA ด้วยราคาเป้าหมาย 13.30 บาท ภาพรวมอุตสาหกรรมยางพาราโลกคาดว่าจะมีอุปทานส่วนเกินต่อเนื่องในปี 2558-2561 ปัจจัยบวกระยะสั้นคือผลผลิตยางไทยลดลง 17% เมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนเมษายน เนื่องจากอากาศแล้ง ประกอบกับระดับสต็อกยางในจีนที่ต่ำสุดในรอบ 20 เดือนน่าจะกระตุ้นให้ราคาขายส่งออกเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้จึงมองว่าแนวโน้มนี้จะดีต่อผลการดำเนินงานของ STA ในไตรมาส 2/58 สำหรับระยะยาว ประเด็นเศรษฐกิจจีนยังคงมีบทบาทต่ออุปสงค์และราคาขายพาราอยู่นอกจากนี้ ควรรอดูราคาภายในช่วงฤดูฝน โดยเฉพาะเดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคม ซึ่งเป็นช่วงที่ผลผลิตยางเข้าสู่ตลาดมากที่สุด

ส่วนบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) แนะนำ "เก็งกำไร" หุ้น STA เป้าหมายราคา 13.4 บาท ประเมินรูปแบบราคาหากดีดพันแนวต้านสำคัญที่ 14 บาท ได้มีโอกาสปรับขึ้นทดสอบแนวต้านถัดไปที่ 14.4 บาท โดยในเชิงกลยุทธ์คาดการณ์ราคาพาราจะเริ่มฟื้นตัวระยะสั้น ตอบรับการประชุมของผู้ผลิตยางไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย วันที่ 9 มิ.ย.นี้ เพื่อผลักดันราคาพารา (นโยบายหลักคือลดผลผลิตยางของ 3 ประเทศผู้ผลิตหลัก) ■

4 มิถุนายน 2558 หน้า 19

IRC ไตรมาส 2 ปี 58,

โชว์ผลกำไรเพิ่มขึ้น 94.65% คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.69 บาท ผลจากต้นทุนการผลิตที่ลดลงรวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารการผลิตและระบบผลิตโดยเทคโนโลยีใหม่พร้อมขยายไลน์โดยจับมือสวทช. และ วว. วิจัยผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติรองรับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

นางพิมพ์ใจ ลีอิสสระนุกูล เหล่าจินดา ประธานกรรมการ บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) “IRC” เปิดเผยว่า ผลประกอบการของบริษัทฯ ในไตรมาส 2 ปี 2558 มีกำไรสุทธิ 138.92 ล้านบาท ดีขึ้นกว่าไตรมาส 2 ของปี 2557 ถึง 94.65% คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.69 บาท ซึ่งเป็นผลจากต้นทุนวัตถุดิบทั้งยางธรรมชาติ และจากน้ำมันดิบมีมูลค่าต่ำลง รวมทั้งประสิทธิภาพด้านการบริหารการผลิตและระบบผลิตโดยเทคโนโลยีใหม่ นอกจากนี้ยังมีปัจจัยเสริมจากการผลักดันยอดขายรถยนต์ของค่ายต่างๆ ด้วยการออกรถยนต์รุ่นใหม่

เพื่อสร้างความคึกคักให้ตลาด

“IRC กำลังจะลงนาม MOU ร่วมกับ สวทช. และ วว. เพื่อร่วมกันวิจัยและพัฒนาการส่งเสริมมูลค่าเพิ่มของยางธรรมชาติ สำหรับรองรับโครงการระบบราง ระบบชลประทาน ในโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาล นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรที่กำลังประสบปัญหาจากราคายางพาราตกต่ำ และ SMEs ที่เป็นเครือข่ายฐานธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งจะทำให้ฐานธุรกิจของบริษัทฯ มีความมั่นคง และเติบโตไปพร้อมกับการขยายตัวของโครงสร้างพื้นฐานของประเทศต่อไป” นางพิมพ์ใจกล่าว

4 มิถุนายน 2558 หน้า 3

รัฐผนึกเอกชนผลิตแผ่นยางฯระบายสต็อก

สวทช. ร่วมเอกชน ลงนามความร่วมมือเพิ่มมูลค่ายางพารา ผลิตเป็นชิ้นส่วนใช้ในระบบราง นำร่องผลิตเป็นแผ่นยางรองรางรถไฟ ทวีงเป็นส่วนหนึ่งแก้วิกฤติราคายางพารา

นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และ บริษัท ไออาร์ ซี (เอเซีย) รีเสิร์ช จำกัด ในเครือ บมจ.อีโนเวรับเบอร์ (ประเทศไทย) ลงนามความร่วมมือในการเพิ่มมูลค่ายางพาราโดยการผลิตเป็นชิ้นส่วนใช้ในระบบราง เบื้องต้นจะนำร่องผลิตเป็นแผ่นยางรองรางรถไฟ

โครงการนี้เป็นหนึ่งในมาตรการแก้ไขปัญหายางพาราค้างสต็อกกว่า 4 แสนตัน จะช่วยให้มีมูลค่าและเพิ่มปริมาณการใช้ยางพาราในประเทศตามนโยบายของรัฐบาล ทั้งยังสามารถลดการนำเข้าชิ้นส่วนในระบบรางต่างๆ ส่งผลต่อการพัฒนาระบบการขนส่งทางรางในประเทศ เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของรถไฟไทย สุดท้ายแล้วจะช่วยยกระดับระบบการคมนาคมขนส่งทางรางของไทยให้เทียบเท่ากับนานาชาติได้อีกด้วย

ปัจจุบันการรถไฟแห่งประเทศไทย

(ร.ฟ.ท.) มีระยะทางที่เปิดการเดินรถแล้วรวมทั้งสิ้น 4,346 กิโลเมตร ทากรวมกับรถไฟไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิรถไฟฟ้ามหานคร และการก่อสร้างรถไฟฟ้ามหานคร ทางรถไฟทางคู่ที่จะดำเนินการในอนาคต จะมีระยะทางรวมทั้งสิ้นกว่า 8,404 กิโลเมตร จะมีปริมาณการใช้แผ่นยางรองรางรถไฟรวมโดยประมาณ 25 ล้านชิ้น มูลค่ากว่า 1,550 ล้านบาท

ความร่วมมือในครั้งนี้ ทั้งสามฝ่ายจะทำการวิจัยและพัฒนาาร่วมกันโดยการนำยางพาราไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ขึ้น ส่วนในระบบราง โดยผลิตภัณฑ์แรกที่จะทำคือ แผ่นยางรองรางรถไฟจากยางพาราซึ่งจะเป็นผลิตภัณฑ์ทางวิศวกรรมชนิดหนึ่งที่มีลักษณะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมหนาประมาณ 2-12 มิลลิเมตร สำหรับใช้วางระหว่างหมอนรองรางกับรางรถไฟเพื่อลดการสั่นสะเทือนขณะที่รถไฟ เคลื่อนที่ผ่าน ทั้งนี้ คาดว่าจะได้ต้นแบบแผ่นยางรองรางรถไฟประมาณต้นปี 2559

ขณะที่ วว. จะทำการทดสอบสมบัติของแผ่นยางรองรางรถไฟให้ได้ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ตลอดจนเป็นที่ปรึกษาในการจัดทำระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการทดสอบตามข้อกำหนดมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ในการทดสอบผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแผ่นยางรองรางรถไฟ

เมื่อการดำเนินโครงการแล้วเสร็จ คาดว่าจะสามารถขยายผลดำเนินการเพื่อนำยางพาราไปใช้ประโยชน์ในกลุ่มวิสาหกิจ ขนาดกลาง และขนาดย่อม ที่เป็นเครือข่ายของบริษัท ไออาร์ ซี ได้อีกด้วย

วว. มีขีดความสามารถด้านการทดสอบผลิตภัณฑ์จากยางและเป็นห้องปฏิบัติการซึ่งได้รับการยอมรับจากผู้ใช้บริการทั้งภาครัฐและเอกชน มีการปฏิบัติงานสอดคล้องตามระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025 ในการทดสอบผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแผ่นยางรองรางรถไฟ จึงมีส่วนร่วมในการผลักดันโครงการนี้สู่ความสำเร็จได้

นางพิมพ์ใจ ลือสสรณกุล ประธานกรรมการ บริษัท ไออาร์ ซี (เอเซีย) รีเสิร์ช จำกัด กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้นอกจากจะช่วยแก้ไขปัญหาราคายางพาราแล้ว ยังเป็นการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการเพิ่มมูลค่าให้กับยางพาราไทย โดยการนำมาประยุกต์ใช้ในโครงการพัฒนาระบบการขนส่งทางรางของประเทศ ซึ่งจะส่งผลดีโดยตรงต่อเกษตรกรชาวสวนยาง และภาคอุตสาหกรรมยางพารา และในอนาคตจะประยุกต์ผลงานวิจัยดังกล่าวสู่กระบวนการผลิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล



4 มิถุนายน 2558 หน้า 23

ราคายาง

ประจำวันที่ 3 มิถุนายน 2558 หน่วย : บาท/กก.

ราคาขายส่งออก F.O.B. ส่งมอบ

ชนิด	กรกฎาคม 2558	สิงหาคม 2558		
	กรุงเทพฯ	สงขลา	กรุงเทพฯ	สงขลา

ยางแผ่นรมควัน

ชั้น 1	65.70	65.45	65.90	65.65
ชั้น 2	65.10	64.85	65.30	65.05
ชั้น 3	64.55	64.30	64.75	64.50
ชั้น 4	64.25	64.00	64.45	64.20
ชั้น 5	63.80	63.55	64.00	63.75

ยางแท่ง

STR5L	64.95	64.70	65.15	64.90
STR20	55.75	55.50	55.95	55.70
น้ำยางชั้น 60%	44.35	44.10	44.55	44.30

(High Ammonia 60%)

ที่มา : สำนักตลาดยางพารา สถาบันวิจัยยาง

4 มิถุนายน 2558 หน้า 1 (1)

ประเด็นร้อน >

'อ้อย'จ่อชดเชยยาง 65 บาท/กก. >6

'อ้อย'จ่อชดเชยยาง 65 บาท/กก. หันแก้ยางปี 2 เหลือ 5 มาตรการ/ยางขึ้นขอต่อหมื่นล.

สมาคมน้ำยางชนไทย ดันขอ "ประยุทธ์" ทบทวนต่ออายุโครงการสินเชื่อแปรรูปน้ำยางชน 1 หมื่นล้าน อ่างรอบเก๋าดูดซับยางน้อย จากเป็นปลายฤดูการผลิต ขณะวงใน กนย.เสนอหัน 16 มาตรการบริหารจัดการยางทั้งระบบ เหลือ 5 มาตรการอ้อมชาวสวนต่อ "หม่อมอ้อย"สร้างความหวังเกษตรกรเตรียมชดเชยส่วนต่างขายยางได้ไม่ต่ำกว่า 65 บาท/กก. พร้อมมวกกำไรอีก 1-2 บาท

นายอภิชาติ พันธุ์พิพัฒน์ นายกสมาคมน้ำยางชนไทย เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ว่าได้ขอให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) ให้มีการทบทวนต่ออายุโครงการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการแปรรูปน้ำยางชนวงเงิน 1 หมื่นล้านบาทในฤดูการผลิตปี 2558/59 ต่อจนครบ 1 หมื่นล้านบาท จากปัจจุบันโครงการดังกล่าวได้สิ้นสุดลงแล้ว โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 35 ราย วงเงินที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้อนุมัติสินเชื่อแล้ว 3.66 พันล้านบาท มีผู้ประกอบการรับเงิน

ไปแล้ว 19 ราย วงเงิน 1.4 พันล้านบาท ซึ่งโครงการยังถือว่าไม่ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายเพราะยังไม่สามารถดูดซับน้ำยางได้ เนื่องจากกว่าจะได้รับอนุมัติเงินก็เป็นปลายฤดูการผลิตแล้ว

"ดังนั้นเพื่อให้โครงการได้ผลเกิดขึ้นจริงทั้งตัวเกษตรกรและผู้ประกอบการควรจะเริ่มโครงการนี้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2558- พฤษภาคม 2559 เป็นโครงการระยะเวลา 1 ปี และที่สำคัญอยากให้ปลดล็อกให้กับบริษัทที่มีชาวต่างชาติถือหุ้นเกิน 51% ให้สามารถเข้าร่วมโครงการได้ด้วย เพราะวงเงินยังไม่หมด และจะช่วยดูดซับยางในตลาดได้มากขึ้น"

นายอภิชาติ กล่าวอีกว่าจากสถานการณ์ภัยแล้งในปีที่คล้ายกับปี 2553 ทำให้ฤดูกาลเปิดกรีดยางล่าช้าไป 1 เดือน ขณะที่ผู้ประกอบการโรงงานน้ำยางชนเปิดโรงงานกันหมดแล้ว และมีคำสั่งซื้อล่วงหน้าเข้ามาแล้ว ทำให้ยางในตลาดไม่เพียงพอ มีผลให้ราคาน้ำยางสดปรับตัวขึ้นมา 3-4 บาท/กิโลกรัมในรอบ 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา

แหล่งข่าวจากคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) เผยว่า จากที่รัฐบาลได้ออก 16 มาตรการบริหารจัดการยางพาราทั้งระบบในปีการผลิตที่ผ่านมา ที่ประชุมได้มีการทบทวน 5 มาตรการที่จะผลักดันให้เดินหน้าต่อได้แก่ 1.โครงการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อใช้ในการรวบรวมยางพารา วงเงิน 1 หมื่นล้านบาท จะขยายเวลาการจ่ายเงินกู้ของ ธ.ก.ส. จากสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ออกไปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 และขยายเวลาโครงการแก่สถาบัน

> ราคายางพาราเฉลี่ยช่วง 5 เดือนแรกเปรียบเทียบกับปี 2557-2558

บาท : กิโลกรัม

เดือน	ท้องถิ่น				ราคาประมูล ณ ตลาดกลาง อ.หาดใหญ่			
	ยางแผ่นดิบ		น้ำยางสด ณ โรงงาน		ยางแผ่นดิบ		ยางแผ่นรมควันชั้น 3	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2557	ปี 2558
มกราคม	65.75	46.94	60.67	41.55	67.99	57.93	69.77	62.39
กุมภาพันธ์	60.69	49.64	58.05	44.42	62.70	58.55	64.41	63.15
มีนาคม	64.81	48.28	66.14	48.52	67.01	51.11	69.42	53.33
เมษายน	61.90	47.42	62.83	47.58	64.28	49.00	67.37	51.44
พฤษภาคม	59.19	53.79	61.64	55.68	61.36	55.98	66.16	58.56

ที่มา : "ฐานเศรษฐกิจ" รวบรวมจากข้อมูลของสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง

เกษตรกรที่ตัดชำระคืนเงินกู้ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559 รวมขยายเวลาอีก 3 เดือน เพื่อให้หมดฤดูกาลกรีดยางปี 2558/2559

2.โครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกรแปรรูปยางพารา วงเงินสินเชื่อ 5 พันล้านบาท ให้จำแนกปัญหาเกี่ยวกับ

4 มิถุนายน 2558 หน้า 1 (2)

เอกสารประกอบการยื่นกู้ ธ.ก.ส. โดยให้
เร่งรัดกระบวนการและขั้นตอนให้ได้
ข้อยุติแต่ละปัญหา เช่น เรื่องที่ดินและ
เอกสารสิทธิ โดยให้กรมส่งเสริมสหกรณ์
ดำเนินงานร่วมกับ ธ.ก.ส. 3. โครงการ
สนับสนุนสินเชื่อผู้ประกอบการ การ
ผลิตภัณฑ์ยาง วงเงินสินเชื่อ 1.5 หมื่น
ล้านบาท ให้อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไข
ของโครงการตามมติคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม
2557 ที่มีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุน
การขยายกำลังการผลิต/ปรับเปลี่ยน
เครื่องจักรการผลิตแก่ผู้ประกอบการ ทั้งนี้
เพื่อให้สามารถเพิ่มการใช้ยางในประเทศ

“ส่วนกรณีที่ดินอาคารออมสินเสนอ
ให้สินเชื่อผู้ประกอบการเพื่อจัดซื้อที่ดิน
และค่าก่อสร้างอาคารด้วยนั้น ทางที่
ประชุมเห็นว่าการซื้อที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ต้องใช้เงินสูงมากและไม่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของโครงการที่ได้รับความ
เห็นชอบจาก คสช.”

4. โครงการสนับสนุนสินเชื่อ
เกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื่อ
ประกอบอาชีพเสริม จากผลการดำเนิน
งานจนถึงปัจจุบันยังมีสินเชื่อคงเหลือ
จึงให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและ
ธ.ก.ส. ดำเนินการเปิดรับเกษตรกรเข้าร่วม
โครงการให้เต็มตามวงสินเชื่อ 1 หมื่นล้าน
บาท เนื่องจากยังมีความต้องการของ
เกษตรกรที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการนี้
และให้ติดตามประเมินผลแผนการผลิต
ของเกษตรกรที่ได้รับสินเชื่อไปแล้ว และ
5. ม.ร.ว. ปรีดียารุ เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายเศรษฐกิจ ได้ให้สำนักงาน
เศรษฐกิจการเกษตรไปทำราคาต้นทุน
ยางพาราแผ่นดิน อยู่ที่ 65 บาทต่อ
กิโลกรัม และบวกกำไรให้เกษตรกรอีก
1-2 บาท/กิโลกรัม



4 มิถุนายน 2558 หน้า C4

รัฐเร่งต่อขยายครบรถไฟทางคู่

พิเศษสุด กระทรวงวิทย์จับมือเอกชนเร่งแปรรูปยางพารารับโครงการลงทุนรถไฟทางคู่

นายพีเชษฐ คุรงค์เวโรจน์ รมว. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยว่า สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ร่วมมือกับ บริษัท ไอ อาร์ ซี (เอเซีย) รีเสิร์ช ในเครือของบริษัท อีโนเว รับเบอร์ เพื่อแปรรูปยางพาราให้เป็นให้เป็นแผ่นยางรองรางรถไฟรองรับโครงการลงทุนสร้างรถไฟทางคู่ของประเทศไทย ใน 10 เส้นทาง ระยะทางรวม 8,404 กิโลเมตร ซึ่งต้องใช้แผ่นยางพารารองรับรถไฟ 25 ล้านชิ้น มูลค่า 1,550 ล้านบาท

สำหรับแผ่นยางรองรางรถไฟทำให้ยางพารามีมูลค่าเพิ่มขึ้น 5-6 เท่า คาดว่าจะได้ผลิตภัณฑ์ต้นแบบแผ่นยางรองรางรถไฟได้ในช่วงต้นปี 2559 เพื่อรองรับการลงทุนของภาครัฐ และทำให้มีการสั่งซื้อสินค้าจากผู้ผลิตในประเทศมากขึ้น รวมทั้งส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมยางพาราในประเทศที่มีมูลค่าสูงขึ้น และจะนำแผ่นยางรองรางรถไฟมาจัดอยู่

ในบัญชีนวัตกรรมสินค้าไทยต่อไป “การร่วมมือในครั้งนี้เกิดจากภาครัฐ ทั้ง สวทช.และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เอกชนทำงานวิจัยร่วมกัน รวมทั้งจะเป็นผลดีต่อเอสเอ็มอีที่สามารถได้ประโยชน์จากการเป็นเครือข่ายการผลิตของบริษัท ไอ อาร์ ซี โดยรัฐบาลมีแผนกระตุ้นให้เอกชนลงทุนจัดตั้งศูนย์วิจัยและนวัตกรรมในไทยมากขึ้น” นายพีเชษฐ กล่าว

นายทวีศักดิ์ กอนันต์กุล ผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวว่า การแปรรูปยางพาราในครั้งนี้ จะเพิ่มมูลค่าให้แก่ยางพาราของไทยอย่างมาก ช่วยลดการนำเข้ายางสังเคราะห์จากต่างประเทศ รวมทั้งส่งผลดีต่อภาคธุรกิจเอสเอ็มอี เพราะบริษัท ไอ อาร์ ซี จะถ่ายทอดงานวิจัยสู่เอสเอ็มอีที่เป็นเครือข่ายการผลิต ทำให้อุตสาหกรรมยางพาราของประเทศไทยเติบโตมากขึ้นทั้งระบบ นอกจากนี้ สวทช. จะมีการต่อยอดงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมรถไฟ เพื่อรองรับการลงทุนของภาครัฐที่จะมีโครงการ

รถไฟอย่างต่อเนื่องช่วง 10 ปีข้างหน้า โดยปีที่ผ่านมาไทยสร้างรายได้จากยางพารา คิดเป็นมูลค่า 5.34 แสนล้านบาท แบ่งเป็น รายได้จากการส่งออกยางพารา 1.93 แสนล้านบาท การส่งออกผลิตภัณฑ์ยาง 2.61 แสนล้านบาท และรายได้จากการส่งออกไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ยางพารา 7.98 หมื่นล้านบาท แต่มีการนำยางพารามาสร้างมูลค่าเพิ่มเป็นผลิตภัณฑ์ในสัดส่วน 12.5% ของปริมาณยางที่ผลิตในประเทศทั้งหมด ■

4 มิถุนายน 2558 หน้า 24 (1)

เสียง...ชาวสวนยางในวันเปิดกรีดใหม่ เข้าไม่ถึงนโยบายรัฐ-ใจชื้นใกล้ 60 บาท

“ทนุนให้ปลูก แต่ไม่ส่งเสริมให้ใช้ให้ขาย” บทสรุปจากเกษตรกรชาวสวนยางพาราที่วันนี้ก็ยังไม่เห็นวีแววว่าราคายางจะขยับขึ้นได้มากกว่าในฤดูเปิดกรีดที่แล้ว วันนี้เริ่มทยอยเปิดกรีดเกษตรกรกว่า 1.5 ล้านครัวเรือนก็ยังไม่ถอย เนื่องจากการโค่นต้นยางทิ้งแล้วไปปลูกพืชชนิดอื่นต่างก็มีความเสี่ยงไม่แพ้กัน ที่สำคัญได้ลงทุนลงแรงกันมาอย่างมหาศาลไปแล้ว

“วีระศักดิ์ ลินธุวงศ์” ประธานสัมพันธ์คณะกรรมการเครือข่ายชาวสวนยางพาราแห่งประเทศไทย (คสยท.) ออกมาตีแผ่ข้อมูลอีกรอบว่า นับจากรัฐบาล คสช.เข้ามาบริหารราคาค่าผลผลิตการเกษตรเกิดภาวะตกต่ำ รัฐบาลพยายามใช้หลายมาตรการลงไปกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับรากหญ้า พร้อมทั้งมีการเชิญกลุ่มทุนมาให้คำปรึกษากระทั่งออกมาเป็นโครงการมูลค่ากันชน (บัฟเฟอร์ฟันด์) กำหนดนโยบายให้องค์การของรัฐเข้าซื้อยางแผ่นรมควันชั้น 3 ที่ตลาดกลางยางพาราที่มีอยู่ 6-7 แห่ง

แต่ในความเป็นจริงนั้น เกษตรกรผลิตน้ำยางสดและยางก้อนถ้วยเกือบทั้งประเทศสวนยางแผ่นรมควันชั้น 3 มีอยู่เฉพาะในกลุ่มพ่อค้า นโยบายที่ออกมาจึงไปเอื้อประโยชน์ให้กับทุน ทำให้เกษตรกรเข้าไม่ถึงนโยบายของรัฐ

ส่วนโครงการเงินกู้ที่ให้สถาบันเกษตรกรไปสร้างโรงงานแปรรูปวงเงิน 5,000 ล้านบาทนั้น ก็มีเงินไม่มาก ไม่มีใครกล้ากู้ ส่วนสถาบันเกษตรกรที่รับซื้อยางก้อนถ้วยแล้วไปจ้างองค์การสวนยาง (อ.ส.ย.) แปรรูปเป็นยางแท่ง STR 20 ก็ต้องรอไปรับรองแหล่งที่มาของสินค้าจากภาครัฐนานถึง 4-5 เดือน



ไม่ส่งเสริมให้ขาย

“วีระศักดิ์” บอกว่า ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจอันดับหนึ่งต่อการพัฒนาประเทศสร้างรายได้ปีละนับแสนล้านบาทจากพื้นที่ปลูกในปัจจุบันกว่า 22 ล้านไร่ มีเจ้าของ

สวนยาง 1.5 ล้านราย โดยเป็นสวนยางที่มีเอกสารสิทธิ 9 แสนราย และไม่มีเอกสารสิทธิประมาณ 6 แสนราย ซึ่งไม่เคยได้รับสิทธิจากภาครัฐ นอกจากนั้นยังมีสวนยางของกลุ่มทุนที่ไม่ลงทะเบียนอีกประมาณ 5



4 มิถุนายน 2558 หน้า 24 (2)

ล้านไร่เศษ

ที่ผ่านมามีไทยส่งออกยางที่เป็นวัตถุดิบถึงสำเร็จรูปมีสัดส่วนมากถึง 86% แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อส่งออกและบริโภคเองในประเทศ 14% ซึ่งถือว่าเป็นสัดส่วนที่น้อยมาก

สำหรับประเทศจีนต้องนำเข้ายางพารามากกว่า 5 ล้านตันต่อปี ส่วนใหญ่ปลูกยางในมณฑลยูนนาน และมณฑลไหหลำ แต่สภาพอากาศที่หนาวเย็นทำให้ยางพาราเจริญเติบโตช้า ถ้าอากาศหนาวมากยางจะน็อกกรีดไม่ออก โดยเฉลี่ยประเทศจีนจะกรีดได้ปีละไม่เกิน 1 เดือน จึงทำให้เงินหันไปเข้าพื้นที่ปลูกในลาวและพม่าจำนวนหลายล้านไร่ เพื่อลดความเสี่ยงในการนำเข้า

วิเคราะห์มองว่าไทยปลูกยางมานาน 120 ปีแล้วยังส่งออกวัตถุดิบเกือบ 90% แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าและบริโภคเองในประเทศไม่ถึง 15% ซึ่งคิดว่า “ส่งเสริมให้ปลูกแต่ไม่ส่งเสริมให้ขาย” รัฐบาลกลับไปแก้ปัญหาเฉพาะหน้าโครงการเสถียรภาพราคายาง ซื้อยางนาราคาตลาดเพื่อเอามา

เก็บ ทำให้เกิดสต็อก 2.1 แสนตัน ติดมือรัฐบาลมาจนถึงทุกวันนี้

“การเอายางไปราดถนนและเสนอให้แก้ไข TOR สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง หรือการให้ทุกกระทรวงต้องมาบูรณาการร่วมกันบริโภคในประเทศก็ไม่เป็นผล รวมถึงยกเลิกเงิน Cess ในการส่งออก 4 เดือน ทำให้เงินสงเคราะห์ปลูกทดแทนของชาวสวนยางหายไปกว่า 3,000 ล้านบาท และยังเป็นภาระเปิดช่องให้พ่อค้าขนยางไปกองที่ประเทศจีนกว่า 5 แสนตัน แถมยังมีสต็อกในไทยอยู่อีก 2.1 แสนตัน ถือว่าไปเข้าทางกลุ่มทุนกดราคายางให้ต่ำลงทั้งภูมิภาคจนถึงวันนี้ก็ยังไม่ตก”

ขยายเวลาเงินกู้ 3 โครงการเดิม

“สิทธิพร จรรย์พงศ์” ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดเผยถึงสถานการณ์ยางพาราในขณะนี้ว่า ราคายางขยับขึ้นมาเกือบถึง 60 บาทต่อกิโลกรัมแล้ว ซึ่งเป็นราคาตามกลไกตลาด โดยรัฐบาลไม่ได้แทรกแซง และหากราคายางยังอยู่ในระดับนี้ต่อไปจะไม่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกร แต่

ทางรัฐบาลและสภาเกษตรกรได้เตรียมมาตรการต่าง ๆ รองรับไว้ หากราคายางตกต่ำลงมากหรือเกิดวิกฤตราคายางขึ้นอีก โดยได้ขยายเวลาโครงการเดิม 3 โครงการ คือ 1.โครงการเงินกู้เพื่อประกอบอาชีพเสริมแก่เกษตรกรวงเงิน 1 หมื่นล้านบาท 2.โครงการเงินกู้แก่สถาบันเกษตรกรเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการรับซื้อยางจากเกษตรกรวงเงิน 1 หมื่นล้านบาท และ 3.โครงการเงินกู้ 5,000 ล้านบาทเพื่อปรับปรุงและขยายกิจการ โดยขยายเวลาออกไปจนกว่าจะหมดวงเงิน

นอกจากนั้น ยังเตรียมความพร้อมโครงการมูลภัณฑ์กันชนไว้อีกทางหนึ่ง แต่จะรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรรายย่อยผ่านตลาดเครือข่าย 108 แห่งทั่วประเทศ โดยรับซื้อเฉพาะเกษตรกรรายย่อยไม่เกินรายละ 25 ไร่ ส่วนเกิน 25 ไร่ต้องขายในราคาตลาดปกติ ซึ่งโครงการมูลภัณฑ์กันชนในฤดูกาลผลิตใหม่นี้เป็นการเตรียมความพร้อมไว้เท่านั้น เนื่องจากขณะนี้ราคายางขยับขึ้นมาอยู่ในระดับที่เกษตรกรพออยู่ได้ ในขณะที่เดียวกัน ทางราชการได้เตรียมความพร้อมในเรื่องข้อมูลเกษตรกรโดยการอัปเดตข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน หากราคายางมีปัญหาจะได้ใช้ข้อมูลได้ทันที

ชีวิตชาวสวนยางในวันนี้ ยังคงแขวนไว้บนความไม่แน่นอนต่อไป !

4 มิถุนายน 2558 หน้า 14

‘ชาวตรัง’ยื่นผู้ว่าฯดำเนินคดีนยางยึดป่าคืน

ชาวตรังบุกยื่นหนังสือต่อผู้ว่าฯคัดค้านการตัดโค่นยางพาราในแนวเขตที่ออกเขารบรหัด ตามแผนแก้มรุกป่าไม้ ที่เพชรบูรณ์ ลุยโค่นทั้งต้นยาง 34 ไร่ ฐานรุกที่อุทยานฯ เขาค้อ ส่วนลำปางโค่น 392 ไร่ สกนศรลุย 148 ไร่

นายสมศักดิ์ ประวิสุทธิโท เหมทานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนป่าไม้และอุทยานแห่งชาติ รวมทั้งนายอำเภอ ทหาร ตำรวจ เพื่อพิจารณาแผนปฏิบัติการตัดโค่นยางพาราในพื้นที่จังหวัดตรัง ตามนโยบายแก้ปัญหารุกป่าไม้

จังหวัดตรังได้กำหนดการแก้ไขปัญหาการบุกรุกป่าไม้เชิงพื้นที่ออกเป็น 4 พื้นที่ประกอบด้วย พื้นที่บุกรุกที่ผลคดีถึงที่สุดแล้ว, พื้นที่บุกรุกที่อยู่ระหว่างดำเนินคดี, พื้นที่อยู่ระหว่างการพิสูจน์สิทธิหรือบุกรุกใหม่ และพื้นที่ไม่ถูกบุกรุก โดยที่ประชุมมีมติดำเนินการในพื้นที่บุกรุกที่ผลคดีถึงที่สุดแล้ว จำนวน 2 พื้นที่ คือ อยู่ในสังกัดกรมป่าไม้ จำนวน 1 ป่า เนื้อที่ 23,900 ไร่ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จำนวน 4 แห่ง เนื้อที่ 13,249 ไร่

เศษ รวมเนื้อที่ทั้งหมด 37,149 ไร่เศษ

อย่างไรก็ตาม มีพื้นที่ป่าจะเข้ารีดถอนได้ทันที 144 แปลง เนื้อที่ 948 ไร่เศษ ส่วนพื้นที่ที่เหลืออีกกว่า 36,000 ไร่ จะต้องดำเนินการตรวจสอบตามขั้นตอนต่อไป

อย่างไรก็ตาม ระหว่างที่มีการประชุมได้มีตัวแทนเครือข่ายองค์กรชุมชนรักเทือกเขาบรรทัด เข้ายื่นหนังสือต่อผู้ว่าฯ เพื่อขอให้จังหวัดตรังชะลอการดำเนินการตัดโค่นหรือถอนยางพาราในแนวเขตที่ออกเขารบรหัดออกไปก่อน โดยให้เหตุผลว่าพื้นที่ดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นที่ดินทำกินดั้งเดิมของราษฎรในชุมชนและเป็นเกษตรกรรายย่อยไม่ใช่ของนายทุนหรือนอมินีของนายทุน ฉะนั้นหากมีการดำเนินการโดยขาดข้อมูล ข้อเท็จจริง จะทำให้เกิดผลกระทบกับเกษตรกรที่ยากจน

โดยนายสมศักดิ์ ยืนยันว่า ทางจังหวัดจะดำเนินการรีดถอนเฉพาะแปลงที่ผลคดีสิ้นสุดแล้ว จำนวน 144 แปลง เนื้อที่ 948 ไร่ โดยจะมีก้านัน ผู้ใหญ่บ้าน อบต.ร่วมกันตรวจสอบรายแปลงทุกแปลงว่าเป็นของคนจนหรือไม่ จะไม่กระทบคนจนอย่าง



สมศักดิ์ ประวิสุทธิโท เหมทานนท์

แน่นอน

นายอานนท์ สีเพ็ญ ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรชุมชนรักเทือกเขาบรรทัด กล่าวว่ามาตรการดังกล่าวทำให้ส่งผลกระทบต่อราษฎรที่ทำกินในที่ดินเดิม โดยที่ผ่านมามีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้ข้อมูลคาดเคลื่อนกับข้อเท็จจริงในพื้นที่มาโดยตลอด โดยกล่าวหาว่าเป็นพื้นที่ที่ราษฎรมีการบุกรุกใหม่ ซึ่งจะต้องมีการจับกุมหรือถอนทำลาย แต่ความเป็นจริงเป็นที่ดินดั้งเดิมที่ชาวบ้านทำกินมาช้านาน และเป็นเกษตรกรรายย่อยไม่ใช่ของนายทุนหรือนอมินีนายทุน จึงต้องออกมาคัดค้านให้

ทำการชะลอเรื่องออกไปก่อน และขอให้มีการตั้งกรรมการร่วมเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงรายแปลง ก่อนจะดำเนินการ ไม่เช่นนั้นชาวบ้านเดือดร้อนอย่างแน่นอน

ที่จ.ลำปาง นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าฯ ลำปาง เปิดเผยว่า จ.ลำปาง โดยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (สาขาลำปาง) สืบค้นพบพื้นที่บุกรุกปลูกยางพาราต้องดำเนินคดีและต้องดำเนินการตัดฟันเอาพื้นที่คืน มีทั้งหมด 22 แปลง รวม 392.19 ไร่

ส่วนที่เพชรบูรณ์ พล.ต.กษิตศ หลีกกุล ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 1 ร่วมฝ่ายที่เกี่ยวข้อง สนธิกำลังทำการตัดทำลายสวนยางอายุราว 4-6 ปี ของนายทุน ซึ่งปลูกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาค้อ บริเวณหมู่ 6 ต.บ้านเนิน อ.หล่มเก่า บนเนื้อที่ 34 ไร่ 3 งาน และยังมีพื้นที่เป้าหมายเตรียมทำลายสวนยางพาราในพื้นที่ป่าของกรมป่าไม้ กว่า 38,000 ไร่

ขณะที่จ.สกนศร นายบุญส่ง เตชะมณีสถิต ผู้ว่าฯ สกนศร นำกำลังเจ้าหน้าที่เข้าตัดฟันต้นยางพารา พื้นที่กว่า 148 ไร่ จากพื้นที่เป้าหมายที่มีการบุกรุกอุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก 6,500 ไร่